

BÁO CÁO

**Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành quý I và
nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021**

Quý I năm 2021, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát ở nhiều địa phương, tác động sâu, rộng tới phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Ủy ban Dân tộc đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác dân tộc quý I. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có chuyển biến tích cực, đúng hướng. Ủy ban Dân tộc báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

1. Đảm bảo quy chế làm việc; phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác Dân tộc. Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đã tích cực, chủ động, chỉ đạo các Vụ, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao. Đối với các đề án, dự án có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công các đồng chí Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo các Vụ, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được trách nhiệm cá nhân.

2. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và ý thức chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Quyết định số 21/QĐ-UBDT ngày 18/01/2021).

Để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đã yêu cầu các Vụ, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm

vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, nhiều địa phương, đơn vị đã có biện pháp kiên quyết trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở và trên báo chí để kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục đối với các hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc; chủ động giải quyết các khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách khi áp dụng vào thực tiễn. Các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc đều được văn bản hóa làm cơ sở cho việc điều hành, kiểm tra kết quả thực hiện.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Quý I, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát ở nhiều địa phương, tác động sâu, rộng tới phát triển KT-XH của cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 02/02/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản số 121/UBDT-TT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các Vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tập trung phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiêm túc các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các báo, tạp chí tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin phòng chống dịch Covid-19 đối với vùng đồng bào DTTS&MN; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn vùng DTTS&MN phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm

chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác xây dựng các đề án chính sách dân tộc

- Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030:

+ Xây dựng dự thảo Báo cáo khả thi, tờ trình Thủ tướng và dự thảo quyết định gửi Hội đồng thẩm định nhà nước về Báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Tổ chức hội thảo về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên, miền Trung tại tỉnh Đắk Lắk và triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh Sóc Trăng.

+ Ban hành văn bản gửi 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

+ Văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan về giải trình, làm rõ nội dung thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, dự thảo báo cáo khả thi Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đang được tiếp tục hoàn thiện.

- Về xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025: Đơn đốc các địa phương rà soát theo tiêu chí và tổng hợp kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 của các địa phương để tổng hợp đưa ra xin ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, Quyết định 2086/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ các DTTS rất ít người; Nghị quyết 52/NQ-CP về thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các DTTS đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Trong khi chưa có Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN theo tiêu chí mới, nhằm tháo gỡ khó khăn, Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16

tháng 01 năm 2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng DTTS&MN được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

- Chỉ đạo đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2021 các chính sách đã ban hành: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2021 theo Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017,...

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Công văn số 37/UBNDT-DTTS ngày 12/01/2020; Công văn số 187/UBNDT-DTTS ngày 27/02/2021).

- Định hướng các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021”; Tổ chức rà soát số lượng, đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí và phê duyệt số lượng, đối tượng thụ hưởng ấn phẩm báo, tạp chí năm 2021; Xây dựng báo cáo kết quả 2 năm (2019-2020) thực hiện QĐ 45/QĐ-TTg.

- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện năm 2020 Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” được ban hành theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025” được ban hành theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu. Xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, giai đoạn 2013-2020 và Quyết định số 2086/QĐ-TTg, giai đoạn 2016-2020.

- Tổng hợp, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV các tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu, Bình Định, Nghệ An, Yên Bái, Gia Lai, Lào Cai, Bắc Kạn, Quảng Nam, Hòa Bình,...

- Tiếp tục tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 của các địa phương.

3. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và cải cách hành chính

Nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung về rà soát, sắp xếp cơ

cấu tổ chức các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ kiện toàn tổ chức một số vụ đơn vị. Trong quý I, thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG vùng DTTS và miền núi trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng điều phối CT 135. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển một số vị trí lãnh đạo các vụ.

Thực hiện các thông báo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, Ủy ban Dân tộc đã thực hiện các bước theo đúng quy trình đối với cán bộ DTTS có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét.

- Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, triển khai tự chấm điểm cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc.

- Ban hành Kế hoạch công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc (Quyết định số 13/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 01 năm 2021). Tham mưu ban hành Mục tiêu chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc và của các vụ, đơn vị

- Xây dựng danh mục và mô tả vị trí việc làm của Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng

Trong quý I năm 2021, Ủy ban Dân tộc có 03 lượt công dân đến kiến nghị tại trụ sở cơ quan; tiếp nhận 20 đơn kiến nghị. Qua nghiên cứu xem xét, các nội dung kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Ủy ban đã giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

- Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

5. Một số công tác khác

- Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ủy ban Dân tộc và Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

- Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2020 (ngày 28-29/12/2020).

- Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tăng

cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN; tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS&MN; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,...

- Chỉ đạo nắm tình hình và tổng hợp báo cáo về tình hình vùng DTTS&MN trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

- Nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Lãnh đạo UBND đã tháp tùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ và tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà và chúc Tết các hộ DTTS nghèo, người có uy tín trong đồng bào DTTS, hộ gia đình chính sách khó khăn tại một số tỉnh, thành phố có đông đồng bào DTTS sinh sống: Tặng quà cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn của 15 tỉnh khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Cà Mau. Tổng số tặng quà cho 110 tập thể và 3.200 hộ gia đình đồng bào DTTS (gồm: hộ nghèo, người có uy tín, nhân sĩ trí thức tiêu biểu, lão thành cách mạng, gia đình chính sách...là người DTTS) với tổng số tiền: 2,135 tỷ đồng.

- Tổ chức thành công buổi làm việc giữa Ủy ban Dân tộc và Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về khoản tín dụng ưu đãi bổ sung cho triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Báo cáo công tác chuẩn bị đề xuất dự án của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), dự án Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào DTTS dự kiến sử dụng vốn ADB.

*** Đánh giá chung:**

Quý I năm 2021, đạt được những kết quả nêu trên là do Ủy ban Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Ủy ban Dân tộc, sự giám sát của Hội đồng Dân tộc...

Công tác lãnh đạo, điều hành của cá nhân, tập thể Ủy ban Dân tộc đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm từng lãnh đạo Ủy ban, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Các chủ trương công tác lớn, quyết định quan trọng đều được bàn bạc thấu đáo và nhất trí cao trong tập thể Ủy ban Dân tộc.

III. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

1. Về sản xuất, đời sống

Trong quý I/2021, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn vùng DTTS&MN cơ

bản ổn định. Sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc vụ lúa Đông Xuân, hoa màu, cây ăn trái, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản,... nhất là các mặt hàng nông sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán 2021; một số tỉnh khu vực phía Nam đã bước vào giai đoạn thu hoạch lúa Đông Xuân sớm.

Nhằm đảm bảo việc phục vụ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các địa phương đã kịp thời triển khai các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện công tác thăm hỏi, động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS, đồng bào DTTS nghèo, các trường dân tộc nội trú, chỉ đạo các đơn vị cung ứng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, hàng kém chất lượng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS. Đồng bào các dân tộc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trong không khí đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 11.580 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 16 tỉnh, để hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021. Các tỉnh nhận hỗ trợ gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước. Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương đã rà soát chặt chẽ, đảm bảo số gạo hỗ trợ đúng đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với chủ trương không để đồng bào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, vùng đồng bào DTTS&MN vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những ngày đầu năm 2021, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại, mưa đá ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống đồng bào DTTS và miền núi. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trong tháng 01 và tháng 02, tại các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thiệt hại do rét đậm, rét hại, mưa đá như sau: 1.882 con gia súc (trâu, bò, lợn, dê) bị chết, 108 ha rau màu bị thiệt hại. Ngày 7-8/2/2021, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa rào, dông và mưa đá tại một số nơi, làm 34 nhà bị tốc mái. Ngày 10/3/2021 tại tỉnh Sơn La, trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ có mưa kèm theo dông lốc, mưa đá đã gây ra thiệt hại về nhà và sản xuất nông nghiệp: 12 nhà tốc mái, 196,5 ha cây ăn quả và 18,2 ha rau màu bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 850 triệu đồng.

- Cuối tháng 02 và tháng 3/2021, nhiều mặt hàng nông sản tại các tỉnh miền Bắc rớt giá mạnh, thậm chí có nơi bà con nông dân còn phá bỏ do nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng không tiêu thụ được do ảnh hưởng của đại dịch

Covid-19 tác động lớn đến sản xuất và thu nhập của người dân.

Ước tính thiệt hại do thiên tai trong Quý I/2021 trên 15 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thiệt hại của các hộ gia đình vùng DTTS & MN.

Các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân các cấp. Công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét trên đàn gia súc, gia cầm được các ngành chức năng tích cực thực hiện, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng cơ bản đã được khống chế.

2. Về văn hóa - xã hội

- Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân”, đặc biệt là chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước là “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) mặc dù đã được các địa phương chuẩn bị song phải hủy, không tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

- Về giáo dục, đào tạo: Do thời tiết đầu tháng 01/2021 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đặc biệt tại các khu vực núi cao một số địa phương miền núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), SaPa (Lào Cai), Đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu), Mèo Vạc (Hà Giang) nên một số địa phương đã cho học sinh nghỉ học vào những ngày rét đậm, rét hại. Trong tháng 02 năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số địa phương đã cho học sinh không đến lớp học mà học online tại nhà theo quyết định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Lĩnh vực y tế: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các địa phương có đường biên giới với nước ngoài tăng cường các biện pháp nhập cảnh trái phép qua biên giới, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là các địa phương có dịch bệnh Covid-19.

Công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế dự phòng trong vùng đồng bào dân tộc, công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường được tăng cường.

3. Về trật tự, an toàn xã hội

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vùng DTTS&MN cả nước Quý I năm 2021 nhìn chung ổn định, không xảy ra vụ việc bất ngờ, đột xuất, không có điểm nóng, nổi cộm. Tuy nhiên, một số nơi vẫn xảy ra tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới, một số vụ việc đã bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, xử lý theo pháp luật.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình tai nạn giao thông cả nước giảm cả về số vụ và số người so với Tết Nguyên đán năm 2020, nhưng vi phạm giao thông ở vùng dân tộc và miền núi vẫn còn xảy ra, chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, lái xe sau khi đã uống rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu,...

Cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng nắm chắc tình hình ở cơ sở; bám sát các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; kiểm soát và quản lý chặt chẽ tình hình an ninh tuyến biên giới.

Hoạt động của các tôn giáo diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Nhiều chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo hoạt động tích cực, tham gia công tác từ thiện, nhân đạo tại các địa phương.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Hoàn thiện theo những yêu cầu của Hội đồng thẩm định nhà nước và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II.

2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và MN để khi quyết định được phê duyệt sẽ hoàn thiện và ban hành.

3. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực I, II và III vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

4. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án, chính sách dân tộc còn hiệu lực.

5. Hoàn thành 03 thông tư hướng dẫn: Thông tư quy định chi tiết chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; Thông tư quy định chi tiết vị trí việc làm của hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ TƯ đến địa phương; Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ công chức, viên chức.

6. Triển khai xây dựng các đề án khác theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đảm bảo chất lượng và tiến độ, trọng tâm là các đề án trình Thủ tướng Chính phủ:

- Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các DTTS Việt Nam"

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chính sách, chương trình công tác theo kế hoạch đã được phê duyệt.

8. Thành lập các đoàn công tác đến các địa phương nắm tình hình và kiểm tra công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc.

9. Triển khai Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

10. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,... Xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

11. Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và một số vụ đơn vị liên quan.

12. Xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

13. Triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đối với công chức, viên chức của Ủy ban.

14. Tiếp tục làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận bàn giao các trường dự bị đại học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại QĐ 1202/QĐ-TTg.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021, Ủy ban Dân tộc gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBĐT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc UBĐT (để th/h);
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu: VT, TH (02b).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Sơn Hải